

บีโครงการก่อสร้างห้ามขวางทางน้ำ กทม.จับตา12จุดเสี่ยง47จุดเฝ้าระวัง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยติดตามสภาพอากาศ ตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคลองด้วยสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น พร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) หน่วยเก็บขยะ หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) เข้าพื้นที่ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมจากโครงการต่างๆ เพิ่มมาตรการระบายน้ำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณโครงการก่อสร้างที่อาจมีการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง กีดขวางช่องทางระบายน้ำ หรือปิดกั้นน้ำ อาทิ การก่อสร้างเขื่อนบริเวณคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า-ขาออก จากถนนดินแดง-ทางกลับรถ ทางเข้าฐานงานก่อสร้างเขื่อนของกรมทางหลวง ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานทางหลวงที่ 13 ขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและได้ประชุมหารือแนวทางมาตรการป้องกันน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางคลอง หรือปิดกั้นน้ำเพื่อการก่อสร้างได้กำหนดมาตรการและแนวทางให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้ ให้ขุดลอกดิน เปิดร่องน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ใช้กระสอบทรายปิดกั้นน้ำ เพื่อให้เรือถอนได้

ง่ายและต้องมีเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ำ รวมทั้งต้องดูแลรักษาทางน้ำและเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นระยะ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมต่างๆ โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุทุกทกภัยและแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม โดยจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 โดยมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 12 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 47 จุด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่ออกฝนตก ระหว่างและหลังฝนตก เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฝน โดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักที่อาจต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหาย และกำชับให้เร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยลดผลกระทบให้ประชาชน โดยกรุงเทพมหานครมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสถานการณ์ฝนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า